

ททท. พิษณุโลกจับมือ 'ชมรมรักลำน้ำเข็ก' ชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก ชวนจิตอาสาช่วยแก่งเก็บขยะพร้อมรับนักท่องเที่ยว



ในช่วงฤดูน้ำหลาก กิจกรรมอย่างหนึ่งทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ที่หลายคนชื่นชอบผจญภัยทางน้ำมากคือ การล่องแก่งลำน้ำเข็ก ที่มีสายน้ำที่มีความยากง่ายตั้งแต่ระดับ 1-5 ซึ่งขณะนี้สามารถล่องแก่งได้แล้ว หลังจากทางภาครัฐได้ผ่อนปรนมาตรการในดำเนินชีวิตหลังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยทางชมรมรักลำน้ำเข็ก นำโดยนายณัฐวัฒน์ วัฒนประสิทธิ์ ประธานชมรมรักลำน้ำเข็ก นำจิตอาสาจัดกิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเทศกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ต่อรับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะมาผจญภัยกับสายน้ำ เป็นประจำทุกปี

นายณัฐวัฒน์ วัฒนประสิทธิ์ ประธานชมรมรักลำน้ำเข็ก เปิดเผยว่า กิจกรรมการล่องแก่งได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปี 2549 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเทศกาลล่องแก่งลำน้ำเข็กของจังหวัดพิษณุโลก พร้อม

ทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่ในการรักษาธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนัก และร่วมกันรักษาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งนี้ด้วย การร่วมกันลดการสร้างขยะในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะล่องแก่งลำน้ำเข็ก ในแต่ละปีมีขยะที่ตามมากรกเก็บได้มากกว่า 100 กิโลกรัม เช่นเดียวกับปีที่ล่องแก่งลำน้ำเข็กตลอดระยะเวลาสายน้ำ 8 กิโลเมตร เก็บขยะได้ถึงประมาณ 150 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว และขยะอันตราย หลังจากได้ทำการเก็บขยะแล้ว ทางชมรมรักลำน้ำเข็ก ก็จัดกิจกรรมเก็บขยะลำน้ำเข็กอีกครั้ง ในช่วงปิดฤดูกาลท่องเที่ยวล่องแก่ง ซึ่งทำเช่นนี้เป็นประจำทุกปี

ด้านนายสมรนา อ้นประเสริฐ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในปี



นี้การล่องแก่งลำน้ำเข็ก ได้เริ่มขึ้นแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถมาผจญภัยกับสายน้ำลำน้ำเข็กได้ จุดเด่นของการล่องแก่งลำน้ำเข็กคือ ลำน้ำตั้งอยู่ริมถนน เข็กถึงสะดวก ไม่ต้องเดินเท้าเข้าไปแบกเรืออย่างเหนื่อย และสองฟากฝั่งยังมีทัศนียภาพของธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วย ที่สำคัญคือมีความปลอดภัยสูง เพราะมีการดูแลตลอดกิจกรรมโดยนายหัวและนายท้าย ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการล่องแก่งมาอย่างดี และนักท่องเที่ยวที่ล่องแก่งจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย เสื้อชูชีพ หมวกนิรภัย เพื่อช่วยลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ และต้องรับฟังคำสั่งของนายหัวและนายท้ายอย่างเคร่งครัด โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก (พื้นที่รับผิดชอบ พิษณุโลก, เพชรบูรณ์) โทร. 0-5626-2742 หรือ 0-5626-2743.

ธนา อนุษฐ์

<p>เรื่อง : ททท. พิษณุโลกจับมือ 'ชมรมรักลำน้ำเข็ก' ชวนจิตอาสาช่วยแก่งเก็บขยะพร้อมรับนักท่องเที่ยว</p> <p>ผู้เขียน : ธนา อนุษฐ์</p> <p>CP 143</p>	<p>วันที่ - ฉบับที่ 25845 หน้า 11</p> <p>วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563</p>
<p>subject heading</p> <p>1. การท่องเที่ยว-พิษณุโลก</p> <p>2. จังหวัดพิษณุโลก</p>	<p>ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์</p> <p>วันที่: 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563</p>

